



ที่ ศธ 04236 / ๑ ๖๖ ๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
410/1 ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง ฉษ 24000

10 ตุลาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 1 ชุด  
2. รายละเอียดการจัดทำเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่  
24 กันยายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ  
ชำนาญการ รายละเอียดดังประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

- 1) แจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ
- 2) แจ้งข้าราชการครูผู้ขอรับการประเมินทราบ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
- 3) ดำเนินการประเมินข้าราชการครู ให้แล้วเสร็จและจัดส่งเอกสารการประเมินรายละเอียด  
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) รวบรวมเอกสารส่งถึง สพม. เขต 6 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบพพร พิพิธจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 0 3851 7280

โทรสาร 0 3851 7279

<http://www.spm6.go.th>

รายละเอียดการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

\*\*\*\*\*

ให้โรงเรียนจัดทำเอกสารในการประเมินตามข้อที่ 1 – 8 เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กรอบการประเมินด้านที่ 1 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (แบบ ก.ค.ศ.4)
2. แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (แบบ ก.ค.ศ.5)
3. กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 แล้วแต่กรณี (ครู = แบบ ก.ค.ศ. 6/1.1 - ก.ค.ศ. 6/1.3 แล้วแต่สาขาวิชา,บริหาร = แบบ ก.ค.ศ. 6/2, ศน. = แบบ ก.ค.ศ. 6/4)
4. กรอบการประเมินด้านที่ 3 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 แล้วแต่กรณี (ครู = แบบ ก.ค.ศ. 11/1.1. - ก.ค.ศ. 11/1.3 แล้วแต่สาขาวิชา,บริหาร = แบบ ก.ค.ศ. 11/2, ศน. = แบบ ก.ค.ศ. 11/4)
5. แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 แล้วแต่กรณี (ครู = แบบ ก.ค.ศ. 7/1, บริหาร = แบบ ก.ค.ศ. 7/2, ศน. = แบบ ก.ค.ศ. 7/4)
6. แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 สำหรับกรรมการประเมินทั้ง 3 คนสรุปผลการประเมิน (ครู = แบบ ก.ค.ศ. 8/1, บริหาร = แบบ ก.ค.ศ. 8/2, ศน. = แบบ ก.ค.ศ. 8/4)
7. แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (ครู = แบบ ก.ค.ศ.14/1.1 – 14/1.3 ,บริหาร = แบบ ก.ค.ศ.14/2 และ ศน. = แบบ ก.ค.ศ.14/2)
8. แบบ ก.ค.ศ.15/1 สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

โดยจัดทำสำหรับคณะกรรมการประเมินเพื่อใช้ในการประเมินและให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และส่งเอกสารการประเมินดังกล่าว (เฉพาะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ที่คณะกรรมการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว (สำเนาเก็บไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด) พร้อมรายงานงานประชุมของคณะกรรมการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อดำเนินการต่อไป

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ :

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.6 จ.ฉะเชิงเทรา ส่งเอกสารที่ สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2
2. โรงเรียนในสังกัด สพม.6 จ.สมุทรปราการ ส่งเอกสารที่ ศูนย์ประสานงานสมุทรปราการ



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 นั้น

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 คือ ( ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ) ด้านที่ 2 คือ (ด้านความรู้ความสามารถ) และด้านที่ 3 คือ (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับการประเมิน	ชื่อกรรมการประเมิน		
		ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของผู้ขอรับการประเมิน ประธาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสถานศึกษา	ข้าราชการครู ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
1	น.ส.ณิชากา วิรัชนิกรณ์ ครู ร.ร.บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม.6	นายศักดิ์เดช จุมนี ผอ.ร.ร.บางปะกง "บวรวิทยายน" วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สพม.6	นายสมนึก เวศวงศ์ชาติพิทย์ ข้าราชการบำนาญ	นางวิรัตน์ วิรัชพันธ์ุ ครู ร.ร.บางปะกง "บวรวิทยายน" วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม.6
2	น.ส.จิตรวดี วิรัตน์ตนะ ครู ร.ร.สนามชัยเขต สพม. 6	นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผอ.ร.ร.สนามชัยเขต วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม. 6	นางรุจิรดา วรรณศิริ ผอ.ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม. 6	นางงามจิตร เฉลยทรัพย์ ครู ร.ร.สนามชัยเขต วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม. 6
3	นางวรรัญญา เทียงตรง ครู ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.6	นายสุธน คงคาชนะ ผอ.ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์ ผอ.ร.ร.กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นางประไพภัค นันทวิสิทธิ์ ครู ร.ร.กาญจนนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม.6

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับการประเมิน	ชื่อกรรมการประเมิน		
		ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของผู้ขอรับการประเมิน ประธาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกสถานศึกษา	ข้าราชการครู ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
4	นายประวิทย์ชัย อินทวิชัย ครู ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม.6	ว่าที่ ร.อ.ภูวเดช นิธิธานนท์ ผอ.ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ สพม.6	นายสุดใจ ศรีทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองคอก วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นายอารียะ อุทัยวรรณ ครู ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม.6
5	นายถาวร ศรีลาศักดิ์ ครู ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ วิทยาคม สพม.6	ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิวัฒนา ผอ.ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ วิทยาคม วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นายชัยเนตร ไวยคณี ผอ. ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นางสุรรัตน์ รื่นกลิ่น ครู ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม.6
6	น.ส.ณัฐภรณ์ สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.พุลเจริญวิทยาคม สพม.6	นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผอ.ร.ร.พุลเจริญวิทยาคม วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นายสถิตย์ สนวนพรหม ผอ.ร.ร.ป้อมนาคราชสวทยานนท์ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นายชุมพล ศรีเทรา ครู ร.ร.พุลเจริญวิทยาคม วิทยฐานะครูชำนาญการ สพม.6
7	นายทรงชนะ เลี้ยงรักษา ครู ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม.6	นายสมเกียรติ ภูเจริญ ผอ. ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สพม.6	นางยุพิน ป่าตาล ครู ร.ร.พุลเจริญวิทยาคม วิทยฐานะครูชำนาญการ สพม.6	นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด ครู ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม.6

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายสุรพล ชีระกุล)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6